

Số : 207/BC-UBND

Quảng Phú, ngày 25 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn xã Quảng Phú

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-HĐND-BKT.XH, ngày 11/9/2023 của HĐND huyện Quảng Điền về việc khảo sát đánh giá hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn huyện; UBND xã báo cáo cụ thể như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Trong xây dựng Nông thôn mới, song song với đầu tư các công trình, hạng mục phát triển kinh tế, dân sinh trên địa bàn, địa phương luôn quan tâm đầu tư, huy động các nguồn lực, nguồn xã hội hoá để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng các mô hình, các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

Hàng năm đã đưa vào báo cáo kinh tế - xã hội việc đánh giá các hoạt động cũng như đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đầu tư, quản lý và hiệu các thiết chế văn hoá trên địa bàn xã.

Đối với mô hình tổ chức, quản lý nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở: Thực hiện Công văn số 47/PVHTT, ngày 05/3/2021 của Phòng Văn hóa thông tin huyện Quảng Điền về việc triển khai xây dựng Quy chế hoạt động Nhà văn hóa xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Ngày 10/3/2021, UBND xã đã ban hành Công văn số 29/UBND về việc triển khai xây dựng Quy chế hoạt động Nhà văn thôn trên địa bàn xã; chỉ đạo các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức thành lập ban quản lý Nhà văn hoá, trong đó Trưởng thôn là Trưởng ban, các thành viên trong hệ thống chính trị thôn là thành viên trong Ban quản lý, Ban quản lý hàng năm được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra đã ban hành các văn bản, các quy định có liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá cơ sở, sử dụng, quản lý và nâng cao hiệu quả của các thiết chế văn hoá, thể dục, thể thao trên địa bàn xã.

II. Đánh giá hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn xã:

1. Đánh giá hiện trạng các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn (có đánh giá rõ thêm đối với các thôn sau khi sáp nhập)

Đối với địa bàn xã Quảng Phú với mật độ dân cư đông, nhu cầu của nhân dân về sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao cao và nhiều hơn so với mật bằng chung, tuy hệ thống các thiết chế văn hoá thể thao đã được quan tâm đầu tư phát

triển mạnh mẽ trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ so với thực trạng về nhu cầu sử dụng trong nhân dân.

Hiện tại các thiết chế văn hoá ở các thôn cơ bản đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, hội họp, các hoạt động khác của nhân dân các thôn, 9/10 nhà văn hoá thôn được xây mới, sửa chữa khang trang, sạch đẹp, 8/10 thôn có lắp đặt bộ dụng cụ TDTT ngoài trời hiện đang sử dụng tốt, có 6 sân bóng đá mini, 5 sân bóng chuyền, ngoài ra còn có 1 số sân cầu lông, bàn bóng bàn cũng hoạt động có hiệu quả. Nổi lên có thôn Hà Cảng, Bác Vọng Đông, Bao la – Đức Nhuận, Nam Phù – Nho Lâm. Riêng thôn Bác Vọng Tây hiện tại chưa có nhà văn hoá, đang sử dụng nhà sinh hoạt của đình làng để hội họp. Xã đã nhiều lần chỉ đạo thôn phân đầu xây dựng, quy hoạch đảm bảo và đề xuất kinh phí các cấp các ngành cùng với địa phương để hỗ trợ xây dựng, tuy nhiên đến nay thôn vẫn chưa đủ điều kiện để xây mới, hiện tại thôn đang xây dựng kế hoạch từng bước để tổ chức vận động nguồn xã hội hoá và đóng góp của nhân dân trong thôn cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng trong thời gian tới.

Đối với nhà văn hoá xã có hệ thống bàn ghế, âm thanh đảm bảo cho các hoạt động của xã; về Trung tâm văn hoá và thể thao có sân vận động, dụng cụ TDTT ngoài trời, 2 bàn bóng bàn, 1 sân cầu lông ngoài trời, 1 sân bóng chuyền, có quỹ đất quy hoạch đảm bảo các quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên về thiết chế văn hoá, thể thao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết và sự phát triển của các môn thể thao quần chúng, chưa đảm bảo hoạt động thường xuyên kể cả mùa mưa bão, vì vậy cần phải có nhà thi đấu đa năng và các thiết chế bổ sung như dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời... Bên cạnh đó là địa bàn có sông Bò chảy qua, trong mùa lũ dòng nước chảy mạnh, trong mùa nắng thì nước sông bị ô nhiễm nên không có điều kiện để tập bơi, vì vậy đại đa số nhân dân trong xã độ tuổi trẻ hiện nay không biết bơi, rất nguy hiểm đến tính mạng nhất là mùa mưa lũ, sự cần thiết của địa phương xã Quảng Phú là cần có bể bơi phục vụ cho công tác dạy học và tập luyện của nhân dân.

Đối với các thôn sau khi sáp nhập, các thiết chế văn hoá, thể thao cơ bản vẫn được sử dụng cho các công việc truyền thống của làng, các hoạt động sinh hoạt khu vực, là nơi phục vụ cho nhân dân tập luyện TDTT, không có tình trạng bỏ hoang, bỏ phí không sử dụng.

2. Công tác quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn.

Xác định nhiệm vụ công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được đưa vào kế hoạch hằng năm và các kế hoạch chuyên đề khác để chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong địa phương. Những năm qua công tác tuyên truyền, vận động của các cấp các ngành từ xã đến thôn thực hiện khá đồng bộ và nhịp nhàng; trong các nhiệm vụ tuyên truyền có hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá – thể thao.

Có cơ chế hỗ trợ, tu sửa và bổ sung đầu tư các hạng mục công trình phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao, sinh hoạt văn hoá cho nhân dân để động viên nhân dân vào cuộc trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá và thể dục thể thao, cụ thể như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hoá, lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các nhà văn hoá, khu thể thao thôn, hỗ trợ xây dựng các hạng mục, công trình khác như sân bóng đá, bóng chuyền...

Khi kinh tế phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần ngày càng được nâng cao, việc tập luyện thể thao, tham gia các đội nhóm văn nghệ ngày một phát triển, các thiết chế văn hoá, thể thao của các thôn hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân. Từ thực trạng này địa phương đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp thêm, tranh thủ các nguồn xã hội hoá để đầu tư phát triển mạnh hơn các thiết chế văn hoá, thể thao, từ đó các thiết chế văn hoá, thể thao ngày càng được đầu tư nhiều hơn.

3. Việc đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn xã từ năm 2020 đến nay.

Đối với Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã đảm bảo được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, rất thuận tiện cho mọi người dân đều được sử dụng. Quy mô xây dựng, trang thiết bị, và kinh phí hoạt động đảm bảo theo 9 tiêu chí quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 05/2014/TTBVHTTDL: sửa đổi bổ sung Điều 6, Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL và Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL (Có phụ lục 01 kèm theo).

Về dụng cụ TDTT ngoài trời đến nay có 8 thôn và nhà văn hóa xã đã lắp đặt, sử dụng có hiệu quả, tổng số 9/11 điểm công cộng, đạt tỷ lệ 82%.

Qua thống kê trung bình số nhân dân sử dụng dụng cụ TDTT ngoài trời 40 lượt người/ngày/điểm tập; nhìn chung nhu cầu tập luyện của nhân dân cao, chưa đáp ứng đủ nên cần tăng thêm số lượng dụng cụ trên mỗi điểm hoặc cần lắp đặt thêm các nơi công cộng trên các thôn có diện tích lớn như Phú Lễ, Hạ Lang, Bao La – Đức Nhuận.

Những mô hình hay, cách làm hiệu quả đã thúc đẩy phong trào, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn phát triển mạnh, song song với phát triển phong trào thì các thiết chế văn hoá cũng được địa phương quan tâm đầu tư và nguồn xã hội hoá cũng huy động rất lớn để xây dựng, cụ thể các mô hình nổi bật trên địa bàn xã:

+ Mô hình phối hợp xã đoàn tổ chức giải bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân sau tết Nguyên đán hằng năm, hoạt động đã đi vào nề nếp và được nhân dân hưởng ứng tích cực, từ đó phong trào bóng đá ngày càng nâng lên, số sân bóng trong các thôn được hình thành và hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó xã đoàn tổ chức văn nghệ Mừng Đảng, mừng Xuân tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên qua một năm làm ăn xa trở về ăn tết có nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao lành mạnh.

+ Mô hình phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức giải Bóng Chuyền chào mừng giải phóng quê hương, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đó

môn Bóng Chuyền đã được khơi dậy, số sân bóng chuyền của các thôn đã được xã hội hoá đầu tư và hoạt động thường xuyên.

+ Hội Phụ nữ xã tổ chức giải Bóng đá thiết thực chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hằng năm.

Ngoài ra một số thôn, cơ quan, trường học chủ động tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trong các dịp lễ, tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và người lao động trong các thôn, cơ quan, đơn vị.

Từ nhu cầu cần thiết của nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với nguồn xã hội hoá trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao hiện nay, các thôn đã nâng cấp, tu sửa các thiết chế văn hoá nhìn chung được khang trang, sạch đẹp, các thiết chế văn hoá đầu tư sửa chữa, xây dựng đều được khai thác tốt như: lắp đặt các bộ dụng cụ TDTT ngoài trời của các thôn và nhà văn hoá xã phục vụ cho nhu cầu của nhân dân; phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh nhất là môn bóng đá, bóng chuyền nên các thiết chế sân bóng đá, bóng chuyền cũng được nhân dân các thôn xây dựng ngày càng nhiều, riêng trong năm 2023 đã nâng cấp, sửa chữa và làm mới 6 sân bóng đá mini (Phú Lễ, Bao La – Đức Nhuận, Bác Vọng Đông, Nam Phù – Nho Lâm, Hạ Lang, Xuân Tuỳ, Nghĩa Lộ), 5 sân bóng chuyền (Phú Lễ, Hạ Lang, Bao La – Đức Nhuận, Nam Phù – Nho Lâm, UBND xã).

4. Công tác quy hoạch các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn.

Việc xây dựng, đầu tư nâng cấp hay đầu tư mới các hạng mục công trình trên địa bàn xã được thực hiện đảm bảo quy trình từ công tác khảo sát nhu cầu, ý kiến của nhân dân để sau khi đưa vào sử dụng phát huy hết công năng của từng công trình, hạng mục; đồng thời phải phù hợp với thực tế, không phá vỡ quy hoạch tổng thể trong thời gian trước đây làm ảnh hưởng đến các công trình, đời sống nhân dân.

Đối với việc quy hoạch các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao từ xã đến thôn cũng được thực hiện đảm bảo theo quy trình trên nên sau khi đưa vào sử dụng đều được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các thiết chế văn hoá – Khu thể thao các thôn trên địa bàn xã đều nằm ở trung tâm thôn, có diện tích cơ bản đảm bảo phục vụ cho việc xây dựng, đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao, từ năm 2020 đến nay bằng nhiều nguồn kinh phí các thôn luôn quan tâm tu bổ, tôn tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục-thể thao của nhân dân. Tuy nhiên theo 6 tiêu chí quy định tại Điều 6, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 05/2014/TTBVHTTDL, sửa đổi bổ sung Điều 6, Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL và Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL thì nhà văn hoá các thôn trên địa bàn xã còn chưa đảm bảo từ diện tích quy hoạch đến cơ sở vật chất. do vậy năm 2023, khi thực hiện đề án quy hoạch chung của xã đã quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, mỗi thôn 4.000m²/thôn (Có phụ lục 01 kèm theo).

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các thiết chế trong thời gian tới.

1. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân để làm tốt công tác vận động xã hội hoá về thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hoá cơ sở.

Đẩy mạnh xây dựng con người, xã hội theo hướng đổi mới, phát triển, hội nhập đồng thời giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa địa phương, quốc gia và dân tộc.

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

Phát huy vai trò chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân để có sự chung tay vào cuộc cùng với Nhà nước xây dựng và phát triển văn hoá cơ sở.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mạnh về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với thực tế nền kinh tế số, xã hội số và công dân số trên địa bàn xã.

2. Các giải pháp cụ thể:

- Tranh thủ các nguồn lực để tiếp tục đầu tư các thiết chế, văn hoá từ trung tâm văn hoá xã đến các thôn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá của nhân dân.

- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao trong giai đoạn mới.

- Quan tâm hơn nữa việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa địa phương và truyền thống dân tộc, các môn thể thao truyền thống để giáo dục cho thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, tích cực vận động các nguồn xã hội hoá để xây dựng và nâng cấp các thiết chế văn hoá, thể thao, phục vụ tốt cho nhu cầu hưởng thụ, tập luyện của nhân dân.

IV. Những khó khăn, hạn chế, kiến nghị đề xuất

1. Những khó khăn, hạn chế.

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài trong gần 2 năm nên một số nhiệm vụ, hoạt động văn hoá cơ sở còn khó khăn và hạn chế.

- Kinh phí bố trí cho hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao từ xã đến thôn còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ trên địa bàn.

- Các thiết chế văn hoá phục vụ nhu cầu của nhân dân mặc dù đã được các cấp, các ngành đầu tư, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

- Đối với ban quản lý nhà văn hoá các thôn là các thành viên trong hệ thống chính trị thôn, trưởng thôn, thực hiện nhiệm vụ quản lý là kiêm nhiệm, không có nguồn ngân sách để hỗ trợ nên cũng rất khó khăn trong việc tổ chức thực hiện

2. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị các cấp, các ngành cấp trên cần quan tâm đầu tư hơn nữa các thiết chế văn hoá nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân như là: Âm thanh, bàn, ghế, tủ sách cộng đồng ...

Trên đây là báo cáo giá hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn xã Quảng Phú. Rất mong đoàn giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện tham gia góp ý để UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

Nơi nhận:

- Ban KT-XH HĐND;
- VP HĐND - UBND huyện;
- Phòng VH TT huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lợi

PHỤ LỤC 1

Thiết chế văn hoá, thể thao xã và thôn

I. CẤP XÃ:

ST T	Đơn vị	Trung tâm văn hóa - Thể thao xã															
		Quy hoạch quỹ đất			Thiết chế Trung tâm văn hóa - Thể thao xã				Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng				Tỉ lệ người dân tham gia sinh hoạt/ năm	Số buổi sinh hoạt/năm	Hiệu quả Khai thác		Ghi chú
		QH	Diện tích QH (m ²)	Diện tích xây dựng	Có	Chưa	Đạt Chuẩn	Chưa đạt	Bàn	Ghế	Âm thanh	Dụng cụ TDTT	%	Buổi	Tốt	Chưa tốt	
1	Xã Quảng Phú	có	16.206,2m ² Trong đó: NVH: 6.786,6 SVD: 9.419,6	1.200m ²			x	x	35	150	01 bộ	01 bộ	30%	150	x		

II. CÁC THÔN TRONG XÃ:

T T	Đơn vị	Quy hoạch quỹ đất				Thiết chế nhà văn hóa - Khu thể thao thôn								Ghi chú
	Đơn vị	Diện tích QH tại đồ án mới (m ²)	Diện tích QH hiện nay (m ²)	DT xây dựng (m ²)	Tổng số tiền (triệu đồng)	Bàn	Ghế	Âm thanh	Sân bóng đá mini	Dụng cụ thể thao ngoài trời (bộ)	Sân cầu lông	Sân bóng chuyền	Khác	Nhà văn hoá từ năm 2016 đến nay
1	Thôn Phú Lễ	4000	416	350	675	4	20	0	1	1	0	1		Xây mới
2	Thôn Hà Càng	4000	2.225	550	645	4	30	1	1	1	1	1		Xây mới
3	Thôn Hạ Lang	4000	2.537	350	750	6	30	0	1	1	0	1		Xây mới
4	Thôn Vạn Hạ Lang	4000	307	307	225	20	40	0	0	0	0	0		Xây mới
5	Thôn B La – Đ Nhuận	4000	1000	500	215	6	30	0	1	1	0	1		Sửa chữa cơ sở trường học trong đất đình làng
6	Thôn Xuân Tuyền	4000	744	450	586	7	20	1	1	1	0	0		Xây mới
7	Thôn Nghĩa Lộ	4000	734	450	220	5	20	0	1	1	0	1		Cơ sở mầm non cũ
8	Thôn N Phù – Nho	4000	1.222	400	210	8	20	0	1	1	0	1		Cơ sở mầm non cũ

	Lâm													
9	Thôn Bắc Vọng Đông	4000	1233,5	700	635	6	30	0	1	1	0	0		Xây mới
1 0	Thôn Bắc Vọng Tây	4000		chưa	0	4	20	0	0	0	0	0		Sử dụng nhà tăng đình làng